

**ด่วนที่สุด**

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๕๖



ศาลากลางจังหวัดอุดรดิติต์

ถนนประชนานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๗

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียน  
ทุนเสมอภาค) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ., ทน., ทม.)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิติต์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิติต์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๗๗๔  
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แจ้งว่า  
ได้ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและหารือแนวทางการร่วมมือการดำเนินงาน โดยเริ่มโครงการจัดสรร  
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน  
และในปีการศึกษาที่ผ่านมาสถานการณ์การคัดกรองนักเรียนยากจนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มียอดการคัดกรองนักเรียนเข้ามาจำนวนน้อยจึงทำให้เด็กเสียโอกาสในการรับทุนการศึกษา ประกอบกับ  
สถานศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ทราบข้อมูล หรือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจัดสรร  
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จึงได้หารือกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา  
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสทางการศึกษา

จังหวัดอุดรดิติต์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงได้กำหนดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียน  
ทุนเสมอภาค) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. และ ทม.) ในวันจันทร์ที่  
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Cisco Meeting) ในการนี้  
จึงขอแจ้งให้บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม  
ตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านแบบตอบรับ (Google Form) ภายในวันศุกร์ที่  
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสทวิช อภิชัยวิศรุตกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิติต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๗๗๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ., ทน., ทม.)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและหรือแนวทางการดำเนินงาน โดยเริ่มโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษาที่ผ่านมาสถานการณ์การคัดกรองนักเรียนยากจนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดการคัดกรองนักเรียนเข้ามาจำนวนน้อยจึงทำให้เด็กเสียโอกาสในการรับทุนการศึกษา ประกอบกับสถานศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ทราบข้อมูล หรือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จึงได้หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสทางการศึกษา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ., ทน., ทม.) ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Cisco Meeting) และขอความร่วมมือจังหวัดเข้าร่วมประชุม และแจ้งบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านแบบตอบรับ (Google Form) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวศิริพรรณ สิงห์ห้วง โทร. ๐๙ ๘๘๓๐ ๗๙๗๒



กสศ

กำหนดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ., ทน., ทม.)

ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Cisco Meeting)

๑๐.๐๐- ๑๐.๑๕ น.

กล่าวเปิดการประชุม

โดย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๐.๑๕- ๑๑.๑๕ น.

สถานการณ์ แนวทางการดำเนินงาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน ของสังกัด อบท. ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

โดย นายไกรยศ ภัทราวาท

ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

๑๑.๑๕-๑๑.๓๐

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

โดย นายพลวัฒน์ การุณภาสกร

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

๑๑.๓๐- ๑๒.๐๐ น.

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแนวทางการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(คำปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ของหน่วยรับงบประมาณโดยตรง

โดย นายมนสวรรค์ สืบศรี หัวหน้าฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น

นางสาวชลิตา สีมาย หัวหน้าฝ่ายงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลิงค์เอกสารประชุมฯ

ลิงค์การประชุมฯ

Meeting ID : 8200

Passcode : 822255



แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ  
1แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับหน่วยรับงบประมาณโดยตรง  
วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2566 เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Cisco Meeting)



หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖